

บรรณาธิการวิชาการ

หนังสือที่ระลึกวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๑ มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับฉบับก่อนซึ่งได้ถ่ายทอดพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันหลากหลายในลักษณะพหุปัญญาสำหรับสาระสำคัญในฉบับนี้จะมุ่งเน้นแนวพระราชดำริอันเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดทำหนังสือนี้ประจวบกับช่วงเวลาของการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื้อหาในเล่มมี **ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** เป็นฐานคิดหลัก แล้วจึงขยายขอบเขตสู่หลักการตามแนวพระราชดำรินานัปการ ทั้งในด้านการดำรงชีวิต การพึ่งตนเอง การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่า น้ำ ดิน ซึ่งได้นำมาสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การบริหารจัดการที่ดินตามแนวทฤษฎีใหม่ การปลูกป่า ๓ อย่าง ให้ประโยชน์ ๔ อย่าง การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเป็นภูเขาป่าและป่าเปียกด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้น การพัฒนาทรัพยากรดินด้วยกระบวนการแก้ดิน การปลูกหญ้าแฝก การจัดการทรัพยากรน้ำ เช่น โครงการแก้มลิง การบำบัดน้ำเสียโดยใช้หลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติ และกักน้ำช่วยพัฒนา ตลอดจนถึงพระปรีชาสามารถด้านการประดิษฐ์คิดค้นพลังงานทดแทนในรูปของแก๊สโซฮอลล์ ดีโซฮอลล์ น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในไบโอดีเซล ทุกแนวพระราชดำรินั้นเน้นความเรียบง่าย ความประหยัด การปฏิบัติได้จริง หากแฝงไว้ด้วยความลุ่มลึกและความเป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในการที่จะนำไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน ทั้งยังสอดคล้องประสานกับการแก้ไขบรรเทาสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาแห่งปัจจุบันและอนาคต

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณท่านผู้นิพนธ์ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและอนุญาตการตีพิมพ์เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือนี้ ได้แก่ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) คณะกรรมการธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณค่าแห่งองค์ความรู้ในหนังสือนี้ จักได้นำพาท่านได้สัมผัสและซาบซึ้งกับพระราชอัจฉริยภาพในอีกมิติหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดิน ผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรไม่ว่างเว้น สมดังวลี **"เย็นศิระเพราะพระบริบาล"**

(รองศาสตราจารย์ ดร. เกษิตกรหญิงอรลักษณ์ นงลักษณ์)

บรรณาธิการวิชาการ

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐